



จดหมายข่าว

พระจรรุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 49 ฉบับที่ 032 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ China-Thai Education Co., Ltd. (CTE) ลงนามความร่วมมือ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรองศาสตราจารย์นิรุฒ ถึงภาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือ กับ Mr.Chen Longen China-Thai Education Co., Ltd. (CTE) เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศจีน และประเทศไทย สร้างความเป็นเลิศในวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศ และด้านการพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนผลประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่าย ใช้ความสามารถในการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาจีน สนับสนุนให้นักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนและศึกษาต่อในประเทศจีน ตามนโยบายการขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล ใช้ความสามารถด้านการรับสมัครนักศึกษาและทรัพยากร โดยมีรายละเอียดความร่วมมือ ประกอบด้วย การจัดหานักศึกษาจีนเพื่อสมัครเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยที่นักศึกษาจะได้รับปริญญา หลังจากสำเร็จการศึกษา, นักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสมัครเข้าเรียนปริญญาตรี 4 ปี, นักศึกษาที่จบระดับวิทยาลัยในจีน สามารถสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี, ระดับปริญญาโท นักศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรีสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี, ระดับปริญญาเอก, นักศึกษาที่มีวุฒิปริญญาโทสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี โดยมีผู้บริหารจากทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้



มรม. จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้วยทักษะวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รองศาสตราจารย์ นิรุฒ ถึงภาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาด้วยทักษะวิศวกรสังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางรัตนฐาภัทร สิ้นเภาว ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ และผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดจัดโครงการจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาจากทุกคณะ ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ และทักษะการทำงาน โดยมีมหาวิทยาลัยได้นำแนวคิด “วิศวกรสังคม” มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการแก้ปัญหาหรือตอบโต้โจทย์การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ มีเหตุมีผล นำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับชุมชน และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ส่วนในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ผู้นำนักศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเป็น “นักวิศวกรสังคม” เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน ที่บ้านหนองหิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน วิสาหกิจชุมชน และชาวบ้านเป็นอย่างดี

บัณฑิตวิทยาลัย รับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล วรคำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่ห้องประชุม 150410 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับรายงานตัวนักศึกษา และเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ให้รู้จักกับระบบการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ปฏิทินการศึกษา หน่วยงานภายใน ตลอดจนได้พบปะกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

สำหรับการรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ โดยในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 34 คน



สำนักวิทยบริการฯ แจ้งประชาสัมพันธ์การบริการใหม่ เพิ่มช่องทางการบริการของสำนักฯ

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เพิ่มช่องทางการบริการใหม่ของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การบริการ Netflix from Home ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถรับชมเนื้อหาจาก Netflix ได้แม้ว่าจะอยู่ที่บ้านก็ตาม

ขั้นตอนการขอใช้บริการ Netflix

1. ติดต่อขอใช้บริการผ่าน Inbox เพจ สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม <https://www.m.me/aritRMU> ในวันจันทร์ - อาทิตย์ ช่วงเวลา 09.00 – 16.30 น.
2. แจ้งชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา
3. แจ้งรหัสจากโปรแกรม Team Viewer

เงื่อนไขในการให้บริการ

1. ผู้ใช้บริการต้องติดตั้งโปรแกรม TeamViewer (<https://www.teamviewer.com/th/>) สำหรับการ Remote Desktop
2. ให้บริการผ่าน Web Browser เท่านั้น
3. ใช้บริการได้ถึง 9.00 น. ของวันถัดไป
4. สงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเท่านั้น

สาขาการบัญชี จัดบริการวิชาการสู่การพัฒนาชุมชน การจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจผ่านมือถือ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการจากรายวิชาทางบัญชีสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ไร่แสนดี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งได้ให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี นำความรู้สู่การปฏิบัติจริง ซึ่งได้ออกแบบระบบการจัดทำบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่านมือถือ เพื่อสะดวกต่อการจัดทำบัญชีของกลุ่ม ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดย อาจารย์เกรียงไกร นามนัย

